

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

NGÀNH ĐÀO TẠO: Kinh tế đầu tư

Mã ngành: 7310104

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1379/QĐ-ĐHTT ngày 20 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Tân Trào)

Sau khi tốt nghiệp ngành Kinh tế đầu tư, người học phải đạt được các yêu cầu sau:

Mã CDR	Nội dung CDR
Về kiến thức	
CĐR1	Giải thích và vận dụng được các kiến thức cơ bản về chính trị, kinh tế và chính sách pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực chuyên môn và cuộc sống; Được cấp chứng chỉ giáo dục thể chất và quốc phòng.
CĐR2	Sử dụng được những kiến thức cơ bản cần thiết về toán kinh tế để giải quyết các bài toán trong lĩnh vực kinh tế; Sử dụng thành thạo kỹ năng về công nghệ thông tin cơ bản.
CĐR3	Giải thích được kiến thức cơ bản về cơ chế vận hành của nền kinh tế thị trường trong môi trường toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.
CĐR4	Giải thích được kiến thức cơ bản về các công cụ và phương pháp tiên tiến trong tổ chức, quản lý rủi ro hoạt động đầu tư đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
CĐR5	Hiểu và vận dụng được phương pháp thu thập, phân tích, xử lý thông tin các vấn đề về xúc tiến đầu tư, hỗ trợ đầu tư cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế - xã hội khác để phục vụ cho việc ra quyết định.
CĐR6	Hiểu và vận dụng được các qui định của pháp luật trong lĩnh vực kinh tế và đầu tư.
CĐR7	- Có trình độ Tin học đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin) và ứng dụng công nghệ thông tin. - Ngoại ngữ: Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh thông thường và đọc, hiểu các tài liệu kinh tế bằng Tiếng Anh.
Về kỹ năng	
Kỹ năng cứng	
CĐR8	Phát hiện, phản biện các vấn đề liên quan đến các dự án đầu tư; khả năng sử dụng các công cụ để phân tích, đánh giá các vấn đề về đầu tư; xác định

	được hiệu quả đầu tư, đánh giá rủi ro và đưa ra quyết định đầu tư.
CĐR9	Xây dựng chiến lược, kế hoạch đầu tư ở phạm vi địa phương, vùng, quốc gia, quốc tế; Có khả năng lập được các dự án đầu tư.
CĐR10	Vận dụng các công cụ và phương pháp tiên tiến trong tổ chức, triển khai, giám sát các chính sách đầu tư, các chương trình, dự án đầu tư.
CĐR11	Xây dựng và thực hiện việc thẩm định các dự án đầu tư; có khả năng thực hiện công tác xúc tiến đầu tư ở phạm vi địa phương, vùng, quốc gia, quốc tế.
Kỹ năng mềm	
CĐR12	Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình; làm việc độc lập và làm việc nhóm; tự học, tự nghiên cứu và thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp.
CĐR13	Có kỹ năng phát hiện, phân tích, xử lý tình huống và giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động nghề nghiệp, đáp ứng những yêu cầu của xã hội.
Về thái độ, năng lực tự chủ	
CĐR 14	Tuân thủ các quy định của pháp luật; Nhận thức đúng đắn và thực hiện các hành vi phù hợp với quy định của pháp luật và chuẩn mực chung của xã hội.
CĐR 15	Tôn trọng nguyên tắc nghề nghiệp, yêu nghề; Đạt chuẩn về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp: Trung thực, khách quan, thận trọng, kiên nhẫn, khiêm tốn, liêm khiết.
CĐR 16	Tinh thần phục vụ cộng đồng, tham gia các hoạt động cộng đồng và thực hiện trách nhiệm xã hội. Cụ thể: Người học phải tham gia các hoạt động ngoại khóa của Trường Đại học Tân Trào
Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp	
CĐR 17	Cử nhân Kinh tế đầu tư có đủ năng lực đảm nhiệm các công việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư từ trung ương tới địa phương; Các tổ chức kinh tế - xã hội, các dự án đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài; Ban quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp; Các cơ quan thẩm định đầu tư; Trung tâm xúc tiến đầu tư, tư vấn đầu tư, hỗ trợ đầu tư cho các địa phương và doanh nghiệp từ trung ương tới địa phương; Các Viện nghiên cứu; các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp.
Khả năng phát triển và nâng cao trình độ	
CĐR 18	Có khả năng tự học, tự nghiên cứu nâng cao chuyên môn nghiệp vụ; Có khả năng tiếp tục học liên thông ở ngành gần hoặc ở bậc học cao hơn

